

# สบอช.ปิดถูกระงับ3.5แสนล.

## ● นัดประชุมด่วนวันนี้ ทหารือโครงการทั้งระบบ

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ระบุว่า ในวันที่ (9 มิ.ย.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งในขณะที่ยังไม่ได้มีคำสั่งระงับโครงการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้คสช.ไม่ได้สั่งระงับโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท แต่ให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลปัญหาเรื่องน้ำ รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการทั้งที่อนุมัติไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ นำเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งได้นัดประชุมวันนี้ส่วนจะมีการทบทวนโครงการใดบ้างหรือไม่ให้รอผลการหารือก่อน

“ไม่ใช่การระงับ เพียงแต่ทำให้โครงการที่มีอยู่ของทุกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำ

ทหารือกันไม่ใช่เฉพาะโครงการ 3.5 แสนล้านบาท ให้นำมาดูทั้งหมดมาพูดคุยกัน มีโครงการไหนซ้ำซ้อนกันใหม่ ทั้งอนุมัติไปแล้วหรือไม่อนุมัติจะดำเนินการต่ออย่างไร”

ด้านพ.อ.วีรชัช ศรีใส ผู้ประสานงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ คสช.กล่าวว่า ไม่ใช่การสั่งระงับโครงการ เพียงแต่ให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปัญหาน้ำมาหารือกันในภาพรวมว่าโครงการใดเหมาะสมที่จะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไร

“ต้องใช้คำว่า ทหารือเพื่อปรับแผนและเดินหน้าต่อไป วันนั้นคสช.จะพิจารณาโครงการทั้งหมดว่า มีโครงการไหนที่จะต้องเร่งสปีด คสช.จะไม่รอช้า จะชี้ชัดไปเลยว่าจะเดินหน้าโครงการไหนต่อ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน และผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นด้วย” พ.อ.วีรชัชกล่าว

ด้านศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 31 แห่งจำนวน 60 คน เรื่อง “ประเทศไทยบนโหมดปฏิรูป” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 26-30 พ.ค. 57

ผลสำรวจพบว่า เรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องการให้มีการปฏิรูปมากที่สุด อันดับหนึ่งได้แก่ ด้านการเมือง ต้องการให้ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ รองลงมา ด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้ปฏิรูประบบภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาค และอันดับสาม ด้านสังคม ต้องการให้ปฏิรูปการศึกษา ให้โอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 9 มิถุนายน 2557

ปีที่: 20

ฉบับที่: 5007

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 44.59

Ad Value: 33,442.50

PRValue (x3): 100,327.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สบอช.ปิดถูกระงับ3.5แสนล.นัดประชุมตวันวันี่ ทหารือโครงการทั้งระบบ

เมื่อถามถึงการปฏิรูปว่า ควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองหรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์ 36.7% ระบุว่า ควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองร่วมด้วย เพราะนักการเมืองเป็นผู้รู้ปัญหาและสร้างปัญหา ขณะที่ 36.7% เห็นว่าไม่ควรมีตัวแทนจากภาคการเมือง เพราะนักการเมืองเป็นต้นเหตุของปัญหา ที่ทำให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศจึงไม่ควร มี ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นกลาง เพื่อความเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพลทางการเมือง

สำหรับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวัง จะได้เห็นเมื่อการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ คือไม่มีคอร์รัปชัน ไม่มีระบบอุปถัมภ์ รองลงมา คนไทยรักใคร่สามัคคี ประองดอง อันดับสามไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่มีนโยบายประชานิยมสุดโต่ง นักการเมืองมีคุณภาพ มีระบบถ่วงดุล ตรวจสอบ มีบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ 66.7% มั่นใจว่าการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งจากที่คาดหวังไว้ ขณะที่ 33.3% ไม่แน่ใจ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ 80% เห็นว่าจากนี้ไป เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น รองลงมา 6.7% ระบุว่า เศรษฐกิจน่าจะแย่ลง ■